

GIỮ GÌN TRƯỜNG HỌC XANH – SẠCH – ĐẸP VĂN MINH – HẠNH PHÚC

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã tích cực xây dựng và giữ gìn trường học Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hạnh phúc, giúp học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn và lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại nhà trường.

Đến với ngôi trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng, các con học sinh sẽ được hòa mình với bầu không khí trong lành, thư thái trong khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát; hệ thống cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa được sắp xếp khoa học, hài hòa. Nhà trường bố trí trồng cây xanh trong khuôn viên trường đảm bảo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý nhà trường cắt tỉa cây xanh, làm đẹp cảnh quan; trồng bổ sung các bồn hoa.



Sân trường rộng cây xanh thoáng mát

Nhà trường tiếp tục duy trì khung cảnh sư phạm đảm bảo an toàn, đảm bảo cây xanh trong trường được chăm sóc tốt; Rà soát, sửa, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng

các dãy hành lang lớp học. Xây dựng hoàn thiện hệ thống âm thanh tại hành lang các dãy nhà và các khu nhà vệ sinh trong trường học. Trang trí nhà vệ sinh có cây xanh, có biển chỉ dẫn, tuyên truyền,...



Nhà vệ sinh thân thiện: có cây xanh, biển chỉ dẫn và âm thanh

Thực hiện trang trí lớp học. Thường xuyên chăm sóc cây xanh trong lớp, chăm sóc cây xanh tại khu vực bồn cây sân trường. Thường xuyên giữ gìn vệ sinh lớp học, bảo vệ tài sản của lớp, của nhà trường.



Học sinh học tập và rèn luyện trong không gian lớp học rộng rãi, tươi xanh

Đề nghị trường của chúng ta được Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – Hạnh phúc đòi hỏi một quá trình lâu dài và bền bỉ. Các cán bộ giáo viên nhân viên cùng các con học sinh trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã và đang tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa, không ngừng vươn lên và luôn có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng để góp phần nhỏ bé làm cho ngôi trường được hoàn thiện hơn.



Các thầy, cô giáo tích cực tổng vệ sinh, duy trì cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp

Môi trường sống có ảnh hưởng tích cực đến việc hình thành nhân cách con người. Với giáo dục, điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mà đến trường, các con học sinh không những chỉ trau dồi kiến thức mà còn hình thành nhân cách, kỹ năng sống trong tương lai. Giáo dục học sinh có ý thức hành động tự giác giữ gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp mọi lúc, mọi nơi, tạo thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm thực tế hàng ngày.



Các con học sinh tham gia vệ sinh lớp học, chăm sóc cây xanh

Xây dựng và giữ gìn trường học Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – Hạnh phúc là tạo ra môi trường học tập, làm việc thân thiện cho cán bộ giáo viên nhân viên và các con học sinh. Không những tạo môi trường giáo dục lành mạnh, ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của mỗi thành viên được nâng lên mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước góp phần vào chiến lược xây dựng trường học hạnh phúc của nhà trường ngày một hiệu quả và thành công.

Người viết: Ngô Thị Lan Anh – GVCN lớp 2A4